



67 **มศว**
28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 หน้า 7 มูลค่าข่าว 216,551.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

‘เด็กไทย’ ต้อง..ไม่โกง!!



การทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเรื้อรังเกาะกินประเทศไทยมาช้านาน ขณะนี้ทำให้ประเทศไทยที่เคยเป็นเสือเศรษฐกิจตัวที่ 5 ของเอเชียต้องสะดุดหยุดนิ่งลง และยังคงเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่เผชิญปัญหาต่างๆ มากมายจนถึงปัจจุบัน ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น

ไม่เว้นแม้แต่ในสถาบันการศึกษาที่มีข่าวการทุจริตเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวัน เช่น การโกงข้อสอบ การยกยอกเงินในบัญชี ฯลฯ การทุจริตได้สร้างผลกระทบและความเสียหายต่อประเทศชาติอย่างมาก จนมีคำกล่าวที่ว่า “การทุจริตคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่คู่สังคมจนกลายเป็นนิสัยหรือวัฒนธรรมคอร์รัปชัน” สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเสื่อมด้านคุณธรรมของสังคมไทย หากไม่ได้รับการแก้ไขเยียวยา ในอนาคตสถาบันการศึกษาอาจกลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อร้ายทำลายสังคมและประเทศชาติได้ จาก

ปัญหาดังกล่าวทำให้ผมเห็นว่าหากเราเยาวชนซึ่งเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนความเจริญของประเทศในวันต่อไป มองเห็นปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติ ประเทศชาติจะยิ่งเสียหายจนเกินเยียวยา

เมื่อเร็วๆ นี้ ผมมีโอกาสเข้าค่ายเยาวชนไทยไร้คอร์รัปชัน โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ เชื่อมั่นในความสุจริต มองปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นพฤติกรรมที่ไม่สามารถยอมรับได้ และเกิดความกล้าหาญทางจริยธรรมที่จะต่อสู้กับความไม่ถูกต้อง โดยให้หนักถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ

ค่ายดังกล่าวนำเยาวชนหลายร้อยคนในแต่ละภาคมาเข้าค่าย 5 วัน 4 คืน มีกิจกรรมให้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ มากมาย

อาทิ สถานการณ์ของการคอร์รัปชันในสังคมไทยที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี้ เพื่อปูพื้นฐานให้เยาวชนที่ร่วมกิจกรรมได้ทราบถึงปัญหาที่เป็นอยู่ กิจกรรมเวิร์กช็อป สถานการณ์สมมุติ “ถ้าเป็นคน... คุณจะทำอย่างไร?” เป็นต้น ทดสอบด้านจริยธรรมของผู้ร่วมกิจกรรมเมื่อมีคนมาเสนอสินบนให้กับเรา เราจะทำอย่างไรร่วมวิพากษ์ถึงปัญหาคอร์รัปชัน และตีแผ่ร่องรอยความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชันที่ส่งผลกระทบต่อประเทศอย่างมหาศาล จากกรณีศึกษาคดีทุจริตอื้อฉาว อาทิ โครงการโฮปเวลล์ การทุจริตนมโรงเรียน และการทุจริตจำหน่ายข้าว เป็นต้น

สิ่งที่ได้จากค่ายเข้าค่ายเยาวชนไทยไร้คอร์รัปชัน ทำให้ผมได้หลักคิดและวิธีการปฏิบัติตัว การแก้ไขปัญหาต้องเริ่มต้นจากตัวเองก่อน จากนั้นค่อยขยายไปสู่คนรอบข้างและชุมชน ตลอดจนสังคม การต่อต้านคอร์รัปชันในสังคมเป็นเรื่องที่ต้องค่อยเป็นค่อยไป อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าถ้าเราเริ่ม



ต้นที่ดีแล้ว อนาคตเรื่องเหล่านี้จะถูกสกัด
ออกไป และทำให้สังคมไทยค่อยๆ กลาย
เป็นสังคมปลอดคอร์รัปชัน ปลอดการ
ทุจริตได้อย่างแน่นอน ส่วนจะใช้เวลานาน
แค่ไหน ต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือของเรา
ทุกคนที่เป็นเยาวชน

ผมอยากให้เพื่อนๆ ที่อ่านเรื่องนี้จำไว้
ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เป็นเพราะ
เรามีผู้ใหญ่โกงๆ เยอะ แต่เราซึ่งเป็น
เด็กต้องไม่โกง ไม่มีนิสัยชื้อโกง จงจำไว้
ว่า “ผู้ใหญ่โกง แต่เด็กไทยต้องไม่โกง!”
ขอบคุณมากครับ

นภดล จันโหนง

ชั้นปีที่ 4 ภาควิชารัฐศาสตร์ มศว